
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 873  —  566. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um héraðs- og tengivegi í Norðvesturkjördæmi.

Frá Ingibjörgu Ingu Guðmundsdóttur.

1. Eru uppi áform um að leggja bundið slitlag á héraðs- og tengivegi í Norðvesturkjördæmi
og ef svo er, hve mikið fé hyggst ráðherra veita til þess?

2. Er til úttekt á því á hvaða vegi væri hægt að leggja slitlag án þess að til verulegrar
grunnuppbyggingar þyrfti að koma?


